

CHÚC MỪNG HAI TÂN LINH MỤC VIỆT NAM CHO GIÁO HỘI PHÁP

Lm Antôn Nguyễn Đại Lợi & Lm Phêrô Hoàng Mạc Văn



* * *

Chúc Mừng Tân Linh Mục Antôn Nguyễn Đại Lợi



Chiều Chúa nhật 25 tháng 6 năm 2023 vừa qua, vào lúc 15h00, hồi chuông và tiếng đàn Orgue của nhà thờ Chánh toà Thánh Etienne giáo phận Metz, miền đông nước Pháp đã ngân vang để Cộng đoàn dân Chúa bước vào Thánh Lễ, Thánh lễ truyền chức cho hai tân cử : linh mục cho thầy Antôn Nguyễn Đại Lợi và phó tế cho thầy Alexandre Jaeck.

Hoà nhịp cùng những bản Thánh Ca Pháp trong Thánh Lễ, hai bản Thánh Ca Việt Nam, đã được ca đoàn tổng hợp “từ muôn phương về đây sánh vai”, đồng hành cùng vị tân cử linh mục trong ngày trọng đại, đồng thanh cất lên trong phần phụng vụ Dâng lễ và Hiệp Lễ, giữa ngôi Thánh Đường trang nghiêm và cổ kính mà giáo phận vừa mới mừng kỷ niệm sinh nhật lần thứ 800 (1220-2020). Hai bản Thánh Ca đã được cha tân cử lựa chọn một cách rất tự nhiên và hài hoà, trong phần Dâng lễ để dâng lên Thiên Chúa, lời cảm tạ như những "Ca khúc trầm hương" bay bổng dâng lên trước Thiên toà và cảm tạ những "Hong Ân vô biên vô tận" mà

Thiên Chúa đã ban tặng, như "**Dấu Ấn Tình Yêu**" (Hiệp lễ) mà Ông trên đã mạc khải cho vị tân cử trên con đường đi theo Ông gọi để hôm nay ngài sẽ chính thức bước vào hàng tư tế Linh mục của Giáo hội và của Thiên Chúa.

Ông gọi làm linh mục mà vị tân cử hôm nay cảm nhận được, không quá sớm mà cũng không phải là quá trễ, như thầy Antôn Lợi đã kể trong cuộc nói chuyện với kênh youtube Giáo phận Metz sau ngày chịu chức Phó tế hè năm 2022 : sinh ra trong một gia đình ngoan đạo và sống trong một làng xã miền Bắc thuộc giáo phận Thánh Hoá, tuy quanh năm hay bị lũ lụt và bão lớn thổi từ biển vào, nhưng người dân rất vững Đức tin và luôn lấy những sinh hoạt văn hoá cũng như truyền thống công giáo của giáo xứ làm trung điểm trong cuộc sống gia đình. Điều này đã làm nền tảng Đức tin vững chắc cho cậu bé Lợi ngay từ thuở nhỏ. Là anh cả trong một gia đình có 3 anh em mà bố mất sớm lúc cậu bé chỉ mới 8 tuổi, mẹ ở vậy tảo tần nuôi các con khôn lớn, không chỉ về vật chất mà rất nhiều về mặt tinh thần, luôn luôn cầu nguyện cho ơn gọi của cậu con cả. Và cũng giống như bao gia đình công giáo Việt Nam khác, luôn muốn hiến dâng hoa quả đầu mùa là đứa con cả gia đình cho giáo hội để đi phục vụ tha nhân.

Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông (cấp III - Tú tài), mặc dù được mẹ nhắc nhở, nhưng tiếng Chúa gọi hình như vẫn còn quá xa xăm, hay Ngài muốn để cho cậu thanh niên chính chắn hơn trong sự lựa chọn của mình. Cậu Lợi vào Nam xin vào một xí nghiệp làm công nhân trước nhất là để phụ giúp mẹ nuôi nấng hai em. Ở nhà mẹ vẫn luôn bên bỉ cầu nguyện về Ông gọi cho con mình. Gần bốn năm sau, tiếng Chúa làm thức tỉnh tâm hồn, anh công nhân xa quê đã nghĩ đến câu hỏi của mẹ nơi quê nhà, nhưng lần này anh đã tự đặt câu hỏi cho chính mình và đã có câu trả lời dứt khoát. Về quê, về lại giáo xứ Thái Yên cũ, cậu Lợi xin cha chính xứ sống trong nhà xứ để tham gia và phục vụ mọi sinh hoạt của giáo xứ và sống cuộc sống cộng đoàn. Sáu tháng sau, cậu Lợi được nhận vào Tiểu Chủng viện Thanh Hoá trong chương trình tìm hiểu ơn gọi của giáo phận.

2014 : Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh Giám mục Thanh Hoá lúc bấy giờ gọi thầy Antôn Lợi sang Pháp du học với sự trợ giúp của giáo phận Metz.

2014-2016 : Học tiếng và văn hoá Pháp tại Đại học Nancy.

2016-2018 : Hai năm triết tại liên Đại Chủng viện Metz.

2018-2022 : Bốn năm Thần học tại liên Đại Chủng viện Metz.

Sau chương trình đào tạo linh mục, thầy Lợi đã suy nghĩ thật kỹ và nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, thầy cảm nghiệm và nhận ra rằng Thiên Chúa muốn thầy ở lại nơi đây để phục vụ, vì giáo hội nơi đây đang thiếu rất nhiều linh mục, “thợ gặt” mỗi ngày mỗi giảm, mục vụ của thầy nơi đây sẽ mang lại hiệu quả hơn cho Giáo hội. Và thầy đã thỉnh đạt ý nguyện lên các Đấng bản

quyền. Với sự chấp thuận của Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hoá và Đức Cha Ballot Philippe, Tổng Giám mục, Giám mục Giáo phận Metz, thầy Lợi đã được truyền chức phó tế cho Giáo phận Metz cũng tại nhà thờ Chánh toà này cách nay vừa đúng một năm.

Và hôm nay, Thánh Lễ được bắt đầu với đoàn rước tiến về Bàn Thánh, cùng với Đức Tổng Giám mục, Giám mục giáo phận, có khoảng 100 linh mục, trong đó có số linh mục Việt nam, đến từ mọi miền chiếm khoảng 20% . Đặc biệt có sự hiện diện của Cha Phaolô Trần văn Hiền, nghĩa phụ (cha bố) đến từ Việt Nam cùng với ba Linh mục đại diện cho Giáo phận Thanh Hoá.

Trong bài giảng, Đức Cha Ballot Philippe nhấn mạnh đến Đức tin cần phải được đặt tuyệt đối vào Chúa Kitô, vì Chúa là niềm hy vọng duy nhất, luôn luôn hiện diện bên ta, hôm qua hôm nay và mãi mãi, bất chấp thế giới đang bị hủy hoại dần dần. Chúng ta là những người tội lỗi, nhưng cùng và với Đức Kitô, sự Phục Sinh khai hoàn của Chúa sẽ thánh hóa con người tội lỗi của chúng ta. Ngài triển khai đến khái niệm bình an, đã ở mãi trong cuộc sống của các tông đồ khi xưa, thì hôm nay phó tế mặc lấy tấm áo Chúa Kitô là Người Tội Tớ và linh mục mặc lấy tấm áo chúa Kitô là Mục Tử phải mang lại Bình an đến với mọi người trong Cộng Đoàn. Với vai trò và trách nhiệm mới, đức tính khiêm tốn phải luôn đi đầu. Cuối cùng Ngài mời gọi mọi người cầu nguyện cho Ông gọi, cầu nguyện cho các bạn trẻ đang còn băn khoăn về Ông gọi của mình.



Sau bài giảng là nghi thức truyền chức : giới thiệu 2 tân chức phó tế và linh mục với lời chấp nhận sứ vụ được trao và cam kết vâng phục đáng bản quyền. Cả Cộng đoàn hát kinh cầu các Thánh trong lúc hai tân cử phủ phục trước bàn Thánh. Sau đó thầy phó tế được trao lễ phục và sách Thánh để từ đây được bước vào hàng tư tế giáo hội và đúng 16h20 giờ địa phương, Đức Cha Ballot Philippe, Tổng Giám mục, Giám mục giáo phận Metz đã đặt tay lên đầu vị tân cử linh mục, và từ giờ phút này trở đi, thầy Anton Nguyễn Đại Lợi chính thức trở thành linh mục, linh mục đời đời của Chúa và là thành viên của linh mục Đoàn Giáo phận Metz.

Thánh lễ kết thúc với bài sai được công bố : thầy phó tế Alexandre Jaeck sẽ sống năm thừa tác vụ phó tế tại giáo xứ Metz-Devant-les-Ponts, tân linh mục Antôn Nguyễn Đại Lợi, cha phó cho giáo xứ Saint Nabor de St Avold et Notre Dame du Vahl, ngoài trách nhiệm cha phó vừa được trao, tiếp tục mục vụ Giới Trẻ đang làm trước đây của Hạt, củng cố và phát triển thêm cho các Ca Đoàn, vì tân linh mục rất giỏi về âm nhạc và thành thạo rất nhiều nhạc cụ.



Tân linh mục đã dành lời cảm ơn trước nhất đến với Thiên Chúa, là Đấng giàu lòng Thương Xót, là Đấng Cứu Thế đã ban nhiều hồng ân, cảm ơn tất cả mọi người trong những ngày tháng đã cùng đồng hành, giúp đỡ, để tân Linh mục có được ngày hôm nay. Bằng tiếng Việt, tân linh mục đã gửi lời Cảm ơn đến đặc biệt đến cha nghĩa phụ Phaolô Trần Văn Hiền, người đã nâng đỡ tạo điều kiện và giúp đỡ trong những ngày tháng đầu theo đuổi ơn gọi, Mẹ và Em, cùng tất cả linh mục tu sĩ, các cộng đoàn xa gần đã đến tham dự Thánh Lễ. Qua màn hình trực tuyến, tân linh mục đã nói lời cảm ơn đặc biệt đến Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục TGP Huế, Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hoá và giáo dân giáo xứ Thái Yên quê nhà.

Xin mượn ý tưởng của cha Gioan Trần Văn Chinh, linh mục đồng hương Thanh Hoá, thuộc giáo phận Bayonne miền nam nước Pháp, cũng đến tham dự : xin Thiên Chúa chúc phúc cho tân Linh mục và ban thêm nhiều "sắc" màu, hầu "Thánh hoá" tất cả công trình mục vụ mà cha đảm nhận, để cha luôn được Bình an trong đời sống linh mục như các Thánh Tông Đồ ngày xưa.

Chúc Mừng Tân Linh Mục Phêrô Hoàng Mạc Văn.



Theo lời cha Phêrô Nguyễn văn Hoàn thuật lại, sau khi chịu chức linh mục tại Toulon 2012, cha có đến viếng thăm một gia đình công giáo truyền thống rất sùng đạo tại Marseille, thành phố cảng của Pháp. Lần đầu gặp một thanh niên cùng tuổi và trong lúc trò chuyện, anh thanh niên này khẳng định với cha rằng mình chưa có người yêu, nhưng sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện đi tu làm linh mục.

Nhưng nào ai biết được Ý Chúa, 11 năm sau, anh thanh niên hôm xưa, nay là thầy Phêrô Hoàng Mạc Văn đã chọn bản Thánh ca “Chính Chúa Chọn Co” thay cho lời muốn nói để hát trong Thánh lễ truyền chức chiều Chúa nhật 25/06/2023.

Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó.

Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài đã yêu con từ trước.

Từ lúc con chưa biết yêu Ngài - Từ lúc con chưa nhận biết Ngài.

Ngài Yêu con giữa muôn người Ngài đã chọn con.

Vâng Chính Chúa đã chọn :

Thầy Phêrô Hoàng Mạc Văn, sinh ra tại Việt Nam nhưng chỉ sau 5 tháng lọt lòng, đã được bố mẹ đưa đi vượt biên cùng với 1 anh trai khác, đến trại tỵ nạn Philippine và sau đó gia đình được đi định cư Pháp, thành phố Marseille.

Lớn lên với nền văn hoá Pháp, nhưng nhờ gia đình vẫn giữ truyền thống đạo đức căn bản và tham gia nhiều sinh hoạt trong Cộng đoàn Công giáo Việt Nam, thầy Văn đã tham gia vào những sinh hoạt của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, từng là huynh trưởng và cũng là cựu Đoàn trưởng Đoàn Thánh Tâm Marseille.

Sau tú tài, Thầy ghi danh đại học vào ngành Kinh tế, tốt nghiệp chuyên ngành quản trị chiến lược và hậu cần (Management stratégique et logistique). Sau một thời gian đi làm khá lâu trong ngành vận tải và thông tin, và qua những lần gặp gỡ với các linh mục, các soeur dòng và nhất là những giáo dân không ngại làm chứng nhân cho Tình Yêu của Thiên Chúa trong khu vực phía bắc Marseille nơi Thầy lớn lên và đang sinh sống, điều đó đã làm thay đổi lối suy nghĩ về đời sống và con người, suy nghĩ mỗi ngày theo năm tháng chính chắn hơn, và lúc này đây Chính Chúa đã chọn, hướng dẫn thầy đi tìm hiểu Ôn gọi. Sau một năm tìm hiểu, thầy được nhận vào Đại Chủng viện Marseille với chương trình hai năm triết và 4 năm thần học và ngày 19/06/2022 năm trước thầy đã được gọi vào hàng tư tế giáo hội với phẩm phục Phó Tế.

Thánh Lễ Truyền Chức

Đúng 16g00, theo đoàn rước có trên 50 linh mục của địa phận và một số rất đông linh mục khách mời, Đức Hồng Y Jean-Marc AVELIN, Tổng Giám mục TGP Marseille đã tiến lên bàn thánh để chủ trì Thánh Lễ. Thánh lễ truyền chức cho ba tân linh mục : Antoine Sigaud, Arnaud Coppolani và Phêrô Hoàng Mạc Văn.

Trong bài giảng Đức Hồng Y nhấn nhủ đến từng tân chức theo những khẩu hiệu mà các vị đã chọn. Với thầy Phêrô Văn, với câu Thánh vịnh Psaume 27,7 “Với Ngài, lòng con luôn tin tưởng”, ĐHY ban nhủ : “Cha biết con là người rất nhạy cảm với tình liên đới giữa con người với nhau và đời sống nhân phẩm của con người, mà đôi lúc con cũng phải trả giá nhiều vì điều đó, nhưng chính tấm lòng nhân hậu và tình thương người đó mà Thiên Chúa đã gọi và chọn con, hãy luôn hướng về Ngài, để Ngài luôn luôn là người chỉ đường và dẫn dắt con đi. Hãy cứ dựa dẫm và tin tưởng tuyệt đối nơi Ngài.”

Hướng về cả ba tân cử Ngài nói tiếp : “Từ bây giờ, các con sẽ bước vào hàng ngũ linh mục đoàn của giáo phận, các anh em linh mục sẽ luôn mở rộng vòng tay để chào đón dẫn dắt các con trong bước đầu, đón nhận các con nhưng cũng làm nóng lại cái lòng nhiệt thành của cái thuở ban đầu mà có thể vì năm tháng đã làm phai mờ. Con đường mà các con đã lựa chọn là con đường hồng phúc tráng lệ, con đường vinh quang nhưng cũng đầy những khó khăn thử thách, hoa hồng tươi đẹp trải dài nhưng cũng lắm chông gai. Biển có lúc êm, nhưng sóng gió nổi lên rất nhiều, nhất là những cơn sóng ngầm, Cha biết, mọi người đều biết, nhưng điều quan trọng là Thiên Chúa Ngài còn biết rất rõ. Ngài luôn giơ tay cứu giúp và nâng đỡ các con trên mọi nẻo đường”

Hướng về giáo dân, Đức Hồng Y kêu gọi mọi người cùng hiệp nhất nâng đỡ các Linh mục trong công việc mục vụ hàng ngày. Hãy cùng các linh mục sống thật sự trong tinh thần hiệp nhất, hiệp nhất và yêu thương nhau.



Sau bài giảng, với nghi thức quỳ và tuyên hứa trung thành với chức vụ linh mục và dâng bản quyền giám mục, ba tân cử đã phủ phục trước bàn Thánh trong lúc cả cộng đoàn hát kinh cầu các Thánh, trong đó có các Thánh Tử đạo Việt Nam và với nghi thức đặt tay trên đầu của Đức Hồng Y và tất cả các linh mục hiện diện, ba thầy Antoine Sigaud, Arnaud Coppolani và Phêrô Hoàng Mạc Văn đã trở thành linh mục, linh mục đời đời của Giáo Hội. Sau cùng Đức Hồng Y cũng đã xức dầu lên tay của 3 tân linh mục để xin Thiên Chúa dâng đầy uy quyền ban thêm sức mạnh, phù trợ và thánh hoá các công việc mục vụ sắp lãnh nhận. Ba tân linh mục được trao dây Stola, khoác lên mình chiếc áo lễ và cùng đồng tế Đức hồng y và các linh mục hiện diện.



Thánh lễ kết thúc với bài sai sai đi : Tân linh mục Phêrô Hoàng Mạc Văn được gởi trở lại giáo xứ La Ciota-Ceyreste nhưng lần này với tư cách là Cha phó. Được biết giáo xứ đang có 1 linh mục chính xứ, 1 linh mục phó xứ và 1 thầy phó tế vĩnh viễn.

Xin được chúc mừng đến gia đình và đại gia đình của tân linh mục đã công hiến được một vị mục tử cho giáo hội Pháp.

Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành, sức khoẻ và gìn giữ Tân Chức luôn trung thành trong sứ vụ mới lãnh nhận, luôn tìm được chỗ dựa vững chắc nơi Đấng Tối Cao, như khẩu hiệu tân linh mục đã chọn : “Với Ngài lòng con luôn tin tưởng ! *Thánh vịnh 27,7*”

Thay lời kết :

Năm nay 2023, Giáo hội Pháp có thêm 88 tân linh mục, trong đó là 52 linh mục Triều, 31 linh mục Dòng và 5 linh mục cử hành Thánh lễ theo sách lễ Roma.

Và trong số 88 tân linh mục đó có 3 tân linh mục Việt Nam : 2 linh mục triều (cha Antôn Nguyễn Đại Lợi và cha Phêrô Hoàng Mạc Văn - 25/06/2023), 1 linh mục dòng Tên (Gioan Lê Quang Vinh - 06/05/2023).

Năm nay các cộng đoàn công giáo Việt Nam tại Pháp sẽ cùng hành hương về Lộ Đức kỷ niệm 35 năm Các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam được tôn phong lên bậc Hiển Thánh (1988 – 2023), với chủ đề : Cùng Mẹ Hiệp Thông Trong Sứ Vụ.

Các vị thừa sai năm xưa đã mang hạt giống Đức Tin đến quê hương Việt Nam chúng ta, một số rất đông là người Pháp mà trong số đó có 10 vị : 2 giám mục và 8 linh mục thuộc Hội Thừa Sai Paris (MEP) đã can đảm hy sinh mạng sống mình, giữ vững Đức Tin để cho các vị Tiền nhân chúng ta noi theo.

Hạt giống Đức tin đó ngày nay nảy nở tràn lan trên cánh đồng Việt Nam, là con cháu chúng ta rất biết ơn các Ngài.

Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, hạt giống Đức Tin đã được ngọn gió Thánh thần, mang trở lại trên quê hương các Ngài.

Năm nay 3 linh mục Việt Nam đã dâng hiến cuộc đời mình, noi gương các Ngài để đi rao giảng tin mừng, nhưng đây cũng là một cách gián tiếp trả công ơn các Ngài cũng như giáo hội Pháp năm xưa, đã đến và gieo mầm Đức Tin hy vọng cho quê hương chúng ta, và cũng để khẳng định rằng giáo hội công giáo chúng ta là một giáo hội hiệp nhất và hoàn vũ.

Chú Thích thêm :

1. Ý tưởng của Cha Chính : Thanh Hoá thêm dấu sắc thành “Thánh Hoá”
2. Đức Cha Ballot Philippe, Tổng Giám mục, Giám mục Giáo phận Metz :
 - Trước khi được ĐTC bổ nhiệm làm Giám mục giáo phận Metz ngày 23/07/2022, ngài đã là Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Chambéry. Nên từ ngày nhậm chức Giám mục Giáo phận Metz, ngài vẫn giữ lại tước hiệu Tổng Giám mục.
 - Giáo hội Pháp có tổng cộng 99 giáo phận trực thuộc 15 giáo Tỉnh
 - Giáo phận Metz tuy về địa lý trực thuộc giáo tỉnh Besançon, nhưng về quy chế pháp lý, cùng với Tổng giáo phận Strasbourg là hai giáo phận vì địa lý chính trị và lịch sử nên có quy chế đặc biệt, và trực thuộc thẳng Toà Thánh Vatican.
3. Tân linh mục Phêrô Hoàng Mạc Văn là linh mục đầu tiên xuất phát từ Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể Việt nam tại Pháp. Ước mong đây cũng là tiền đề để các huynh trưởng trong các Đoàn TNTT tại Pháp noi gương không ngần ngại bước theo.
Ước mong cha Gioan Vũ Minh Sinh CSSR, tổng tuyên Úy của phong trào TNTT VN tại Pháp, sẽ có một chương trình mục vụ riêng biệt và đặc biệt khuyến khích và cổ võ Ôn gọi trong các Đoàn.

* Hình : Công Bình (Metz) và Ngọc Huy (Marseille)